

KHEN THƯỞNG 32 TẬP THỂ...

(Tiếp theo trang 1)

Chiều ngày 4/1, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Đồng chí Nguyễn Hồng Diễn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; thường trực các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; lãnh đạo, cán bộ, công chức làm công tác tổ chức xây dựng Đảng các cơ quan, địa phương, đơn vị trong tỉnh dự hội nghị.

Năm 2018, toàn ngành tổ chức xây dựng Đảng đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, bám sát chương trình làm việc của cấp ủy tỉnh, tập trung tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết về công tác tổ chức xây dựng Đảng, bảo đảm hoàn thành toàn diện, chất lượng và tiến độ đề ra. Trọng tâm là triển khai thực hiện các nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII), trong đó có nhiều đề án, nhiệm vụ mới, khó, chưa có tiền lệ; kịp thời sửa đổi, bổ sung, ban hành một số quy định về công tác tổ chức xây dựng Đảng, công tác cán bộ đảm bảo vượt cấp, hướng dẫn của trung ương, phù hợp với điều kiện của tỉnh; thường xuyên nắm bắt tình hình, kịp thời tham mưu giải pháp khắc phục khó khăn, vướng mắc ngay từ cơ sở. Công tác nghiệp vụ đảng viên, thực hiện chế độ,

chính sách đối với cán bộ, đảng viên; công tác tổ chức cán bộ, công tác bảo vệ chính trị nội bộ tiếp tục được thực hiện nền nếp, bảo đảm kịp thời, đúng quy định. Các nhiệm vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2018 được triển khai đồng bộ, hiệu quả, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu đã phát biểu làm rõ thêm những kết quả đã đạt được, chỉ ra những tồn tại, hạn chế đồng thời đề xuất nhiều giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ của ngành trong năm 2019.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồng Diễn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh ghi nhận, đánh giá cao những kết quả ngành Tổ chức xây dựng Đảng đạt được đồng thời chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế như: việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của trung ương, của tỉnh về công tác tổ chức xây dựng Đảng nhiều nơi còn chưa hiệu quả; một số cấp ủy địa phương chưa tập trung cao cho việc giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm ở cơ sở; nền nếp và chất lượng sinh hoạt chi bộ, thậm chí là ở đảng bộ một số nơi chưa tốt...

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nhấn mạnh: Những tồn tại, hạn



Đồng chí Đỗ Xuân Thành, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy trao giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc. Ảnh: MINH ĐỨC

chế trên có cả nguyên nhân chủ quan và khách quan, do đó cần phải được nhìn nhận rõ để có giải pháp khắc phục triệt để, triển khai thực hiện hiệu quả công việc trong thời gian tới. Đồng chí yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng và toàn ngành Tổ chức xây dựng Đảng cần tiếp tục nghiên cứu, quán triệt quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách, các chỉ thị, nghị quyết, quy định của trung ương, của tỉnh về công tác tổ chức xây dựng Đảng; đồng thời, rà soát sửa đổi, bổ sung các chương trình hành động, đề án, kế hoạch để thực hiện các chỉ đạo của trung ương và của tỉnh cho sát thực với tình hình thực tế; tránh hiện tượng áp đặt, dập khuôn; quyết liệt triển

khai thực hiện những đề án, kế hoạch đã ban hành trong năm. Tập trung tham mưu cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về xây dựng, chính trị, nội bộ, nhất là trước thêm đại hội đảng bộ các cấp. Chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các khâu trong công tác cán bộ, trong đó chú trọng khâu quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đặc biệt là luân chuyển, đánh giá cán bộ, kiện toàn cấp ủy, nhất là những nơi khuyết thiếu.

Nhân dịp này, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã khen thưởng 7 tập thể, 25 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2018.

THU THỦY

TỔNG KẾT CÔNG TÁC NỘI CHÍNH...

(Tiếp theo trang 1)

các thể lực thù địch, phân tử cơ hội chính trị đẩy mạnh các hoạt động chống phá với nhiều âm mưu, thủ đoạn mới. Trong tình, tình hình an ninh trật tự ở một số lĩnh vực, địa bàn còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp; các thể lực thù địch, đối tượng cơ hội chính trị tăng cường các hoạt động lôi kéo nhân dân, kích động gây rối; tình trạng khiếu kiện vượt cấp vẫn còn xảy ra, một số loại tội phạm có dấu hiệu gia tăng... Trước tình hình đó, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, địa phương chủ động nắm chắc tình hình, đấu tranh ngăn chặn làm thất bại mọi âm mưu của các thể lực thù địch, tập trung giải quyết kịp thời các vấn đề nổi cộm, bức xúc ở cơ sở. Lực lượng công an phối hợp

với các địa phương đẩy mạnh hoạt động đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, tập trung vào tội phạm hoạt động theo băng nhóm, cướp giật, trộm cắp tài sản, ma túy, sử dụng công nghệ cao... Công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án bảo đảm đúng người, đúng tội, không oan sai, bỏ lọt tội phạm. Công tác phòng, chống tham nhũng tiếp tục được triển khai hiệu quả. Năm 2018, các ban, ngành, địa phương đã tiến hành hàng trăm cuộc thanh tra, kiểm tra, qua đó xử lý sai phạm về kinh tế hơn 37 tỷ đồng, kiến nghị xử lý trách nhiệm đối với 6 tổ chức và 5 cá nhân; khởi tố 3 vụ với 4 bị can về tham nhũng.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung đánh giá những kết quả đạt được trong công tác

nội chính và phòng, chống tham nhũng năm 2018, chỉ ra những khó khăn, hạn chế cần khắc phục; thảo luận, bàn một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng trong thời gian tới.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồng Diễn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đánh giá cao kết quả đạt được trong công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng của các cấp, các ngành trong năm 2018. Đồng chí cũng chỉ ra một số hạn chế như việc nắm, đánh giá tình hình ở một số nơi chưa kịp thời, còn bị động, dẫn đến chưa xử lý được một số vụ việc nghiêm trọng, ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan chức năng trong một số vụ việc chưa được tốt, nhiều

nơi còn né tránh, dùn dẩy trách nhiệm... Để làm tốt công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng trong năm 2019, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết, văn bản chỉ đạo của trung ương và của tỉnh về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng; xác định rõ trách nhiệm người đứng đầu, phải cụ thể hóa quy định của cấp trên sát với tình hình đơn vị, địa phương minh. Cấp ủy, chính quyền địa phương cần tập trung đánh giá đúng tình hình, bám chắc các quy định của pháp luật, chỉ đạo giải quyết các vụ việc kịp thời, không để tồn đọng kéo dài gây bức xúc trong nhân dân. Các ngành trong khối nội chính chủ động triển khai các nhiệm

vụ trọng tâm, tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế; chú trọng nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức cho cán bộ, đảng viên. Tập trung nâng cao chất lượng công tác tiếp dân; điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án, kiên quyết không để các vụ việc tồn đọng, kéo dài gây bức xúc trong nhân dân. Chủ động nắm chắc tình hình, phát hiện, ngăn chặn, vô hiệu hóa hoạt động chống phá của các thể lực thù địch, bảo đảm an ninh chính trị nội bộ, an ninh văn hóa tư tưởng, an ninh kinh tế, phòng ngừa các loại tội phạm lợi dụng không gian mạng để hoạt động chống phá. Trước mắt, cần tăng cường công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, phòng, chống cháy, nổ trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, tạo điều kiện cho nhân dân vui xuân, đón tết an toàn, lành mạnh.

TÌNH HÌNH TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG...

(Tiếp theo trang 1)

Sáng ngày 4/1, tại Hà Nội, Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) quốc gia tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác bảo đảm trật tự ATGT năm 2018, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019. Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban ATGT quốc gia chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu Thái Bình, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban ATGT tỉnh và các

thành viên Ban ATGT tỉnh dự hội nghị. Theo đánh giá của Ủy ban ATGT quốc gia, năm 2018, tình hình trật tự ATGT trên địa bàn cả nước tiếp tục có chuyển biến tích cực. Giao thông tại các đô thị lớn và trên các quốc lộ trọng điểm tiếp tục được duy trì ổn định. Từ ngày 16/11/2017 đến ngày 15/11/2018, toàn quốc xảy ra 18.736 vụ tai nạn giao thông, làm chết 8.248 người, bị thương 14.802 người. So với năm 2017, tai nạn giao thông giảm 1.348 vụ,

giảm 33 người chết, giảm 2.238 người bị thương. Tuy nhiên, tình trạng ùn tắc giao thông vẫn xảy ra, đặc biệt là vào dịp cao điểm như Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, nghỉ lễ 30/4 và 1/5, nghỉ lễ Quốc khánh 2/9... Trong năm 2018, toàn quốc xảy ra 107 vụ ùn tắc giao thông kéo dài, tăng 20 vụ so với năm 2017. Năm 2019, Ủy ban ATGT quốc gia tiếp tục xác định mục tiêu giảm tai nạn giao thông từ 5 - 10% về số vụ, số người chết và số người bị thương; giảm

ùn tắc giao thông trên các trục chính và tại các thành phố lớn, đặc biệt tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh... Kết luận hội nghị, đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban ATGT quốc gia ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực của các bộ, ngành và các địa phương trong công tác bảo đảm trật tự ATGT. Phó Thủ tướng yêu cầu Ủy ban ATGT quốc gia xây dựng kế hoạch và phối hợp với các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện kế hoạch năm ATGT 2019; tham mưu Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ,

ngành, địa phương thực hiện các giải pháp bảo đảm trật tự ATGT trong các dịp cao điểm. Bộ Giao thông Vận tải tập trung triển khai bảo đảm tiến độ, chất lượng các dự án giao thông trọng điểm như: dự án đường sắt đô thị Suối Tiên - Bến Thành, tuyến đường bộ cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn, mở rộng cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất... Các lực lượng chức năng tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự ATGT, trong đó tập trung xử lý dứt điểm tình trạng xe dù, bến cóc và xe ô tô chở quá tải...

PHẠM HƯNG

ĐỒNG CHÍ ĐẶNG TRỌNG THĂNG...

(Tiếp theo trang 1)

các ngành, các địa phương quan tâm giải quyết; kinh tế - xã hội của tỉnh và thành phố năm 2018 đạt được những kết quả tích cực. Cử tri một số xã, phường kiến nghị tỉnh, thành phố xem xét việc trồng cây xanh cách ly với công công nghiệp Phong Phú và nhà máy xử lý rác thải đặt tại phường Tiến Phong; giải quyết tình trạng ô nhiễm nguồn nước tại sông Đoàn Túc; xem xét, giải quyết việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất xen kẹt trong khu dân cư ở một số xã, phường; nâng cấp, sửa chữa, mở rộng một số tuyến đường hiện quá tải, xuống cấp; hỗ trợ kinh phí cho xã Đông Thọ khôi phục đòng chảy phục vụ tưới, tiêu, thoát nước khi mùa lũ. Đại biểu cử tri cũng kiến nghị một số vấn đề liên quan đến cơ chế, chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức xã, phường; sớm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho một số hộ dân ở khu tập thể phường Phú Khánh; chỉnh trang đô thị của ngõ phía Tây thành phố; hỗ trợ kinh phí cho các trường sau sáp nhập để nâng cấp cơ sở vật chất phục vụ nâng cao chất lượng dạy và học...

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã thông tin về tình hình kinh tế - xã hội năm 2018, định hướng phát triển năm 2019 của tỉnh; giải đáp một số kiến nghị, đề xuất của cử tri thành phố về lĩnh vực đất đai, môi trường, giao thông, cơ chế, chính sách. Đồng chí đề nghị UBND thành phố mở rộng diện tích gom nước thải, xử lý triệt để, giảm ô nhiễm cho sông Đoàn Túc; tiếp tục, kịp thời giải quyết nhu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng đất xen kẹt trong khu dân cư của các hộ dân. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cũng tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri, giao các sở, ngành liên quan xem xét, giải quyết và trình HĐND tỉnh.

MTTQ CÁC CẤP...

(Tiếp theo trang 1)

được tăng cường, khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng được củng cố. Các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước do MTTQ chủ trì tiếp tục được đông đảo các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia và đạt được kết quả tốt. Nhiều mô hình, điển hình tiên tiến được nhân rộng, phát huy, tạo thành phong trào tự quản trong toàn dân. Công tác mặt trận tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, giám sát và phản biện xã hội đạt được nhiều kết quả quan trọng. MTTQ các cấp ngày càng phát huy vai trò chủ trì hiệp thương thống nhất hành động, vừa là cầu nối vững chắc giữa nhân dân với Đảng, chính quyền vừa tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân, góp phần đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng, hiệu quả, vị thế của mặt trận trong tình hình mới.

Năm 2019, MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên thống nhất thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm: nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, cũng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của nhân dân, triển khai các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước; phát huy dân chủ, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; tiếp tục mở rộng và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân; hoàn thiện cơ chế, nâng cao năng lực hoạt động của MTTQ các cấp trong tình hình mới.

Hội nghị đã tiến hành lựa phiếu tín nhiệm đối với các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh nhiệm kỳ 2014 - 2019; kiện toàn tổ chức thành viên, ủy viên ủy ban, chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Ngô Đồng Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy ghi nhận, biểu dương kết quả đạt được trong năm 2018 của MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên. Đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy thông tin khái quát những thành tựu nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2018, mục tiêu, giải pháp và nhiệm vụ năm 2019. Đồng chí đề nghị MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên bám sát 5 nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra; phối hợp triển khai, tổ chức thành công đại hội đại biểu MTTQ các cấp nhiệm kỳ 2019 - 2024 và tổ chức đoàn đại biểu MTTQ tỉnh dự Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX. Quá trình chuẩn bị và tổ chức đại hội, MTTQ các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện các đợt thi đua đặc biệt chào mừng đại hội MTTQ các cấp.

QUỸ KHUYẾN HỌC TOÀN TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

đạt kết quả cao. Tính đến cuối năm 2018, tổng số quỹ khuyến học toàn tỉnh đạt gần 164 tỷ đồng, bình quân 86.300 đồng/người dân, tăng 12.000 đồng/người dân so với năm 2017. Với những kết quả trên, năm 2018, Thái Bình tiếp tục được Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam đánh giá là đơn vị có phong trào khuyến học mạnh của cả nước, 2 đơn vị được tặng cờ thi đua xuất sắc của Trung ương Hội; 65 tập thể, cá nhân được Trung ương Hội tặng bằng khen; 118 cá nhân được tặng kỷ niệm chương và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Năm 2019, các cấp hội khuyến học tiếp tục phát triển hội viên, phấn đấu đến cuối năm tỷ lệ hội viên đạt 32% dân số toàn tỉnh; thực hiện Đề án 281 và Thông tư số 44 đạt chất lượng cao cả về bề rộng và chiều sâu, tạo nên phong trào học tập sôi nổi trong toàn tỉnh; tập trung triển khai, nhân rộng các mô hình học tập tiêu biểu. Đặc biệt, phấn đấu xây dựng thành phố Thái Bình trở thành thành phố học tập của tỉnh.

Thu hoạch 25.000ha cây màu vụ đông



Theo tổng hợp của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, hiện toàn tỉnh đã thu hoạch được 25.000ha cây màu vụ đông, bằng 69,3% diện tích cây vụ đông đã trồng, trong đó chủ yếu là ngô, dưa bí và rau màu. Theo các hộ dân, một số loại cây vụ đông như ngô ngọt, su hào và một số loại rau ăn lá có giá cao hơn so với vụ trước, dễ tiêu thụ, cho hiệu quả kinh tế cao.

Theo gian tới, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo các huyện, thành phố tập trung thu hoạch cây màu vụ đông để giải phóng đất; thực hiện nghiêm đề án sản xuất vụ xuân 2019 và chỉ đạo của cơ quan chuyên môn, chuẩn bị vật tư để gieo trồng, vệ sinh đồng ruộng, đẩy nhanh tiến độ cây lật đất bảo đảm kế hoạch đề ra.

LƯU NGÂN

Tổng thu nội địa đạt 111,2% dự toán năm 2018

Theo báo cáo của ngành Thuế, đến hết ngày 31/12/2018, tổng thu nội địa đạt 7.106,53 tỷ đồng, đạt 111,2% dự toán, tăng 0,7% so với cùng kỳ năm 2017. Trừ tiền sử dụng đất, số thu từ thuế, phí và thu khác đạt 5.507,82 tỷ đồng, đạt 106,1% dự toán, tăng 5% so với cùng kỳ năm 2017. Nhiều chỉ tiêu thu đạt tỷ lệ khá và tăng cao so với cùng kỳ như: thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước (tổng thu 556,087 tỷ đồng, đạt 123,6% dự toán Bộ Tài chính), thu tiền sử dụng đất (tổng thu 1.598,705 tỷ đồng, đạt 133,2% dự toán Bộ Tài chính), thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp (tổng thu 16,425 tỷ đồng, đạt 205,3% dự toán Bộ Tài chính), thu phí và lệ phí (tổng thu 85,329 tỷ đồng, đạt 142,2% dự toán Bộ Tài chính).

MINH HƯNG

THÀNH PHỐ DUY TRÌ HIỆU QUẢ 175 MÔ HÌNH TỰ QUẢN VỀ AN NINH TRẬT TỰ

Đến nay, thành phố Thái Bình đã xây dựng và duy trì hiệu quả 175 mô hình tự quản về an ninh trật tự; phát huy được vai trò của người dân trong việc tham gia tố giác tội phạm và tệ nạn xã hội; góp phần vào mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn. Trong năm 2018, MTTQ và các tổ chức thành viên đã tham gia cảm hóa, tư vấn 240 người, trong đó 154 người có tiền tệ; tiếp nhận trên 400 tin báo về tội phạm. Cũng có, duy trì hoạt động của

21 mô hình câu lạc bộ phòng, chống ma túy, mại dâm; 5 mô hình ngăn chặn, đẩy lùi ma túy; 1 mô hình xã không có ma túy; 16 mô hình thôn, tổ, khu phố không có ma túy tại các phường, xã.

MINH NGUYỆT

Tiêu hủy 5 con lợn chết không rõ nguồn gốc

Theo tin từ Cục Quản lý thị trường Thái Bình, khoảng 20 giờ ngày 2/1/2019, đoàn kiểm tra liên ngành ngăn chặn bệnh dịch tả lợn châu Phi do Đội Quản lý thị trường số 5 (Cục Quản lý thị trường Thái Bình) chủ trì đã phát hiện và xử lý một trường hợp mua bán lợn chết không rõ

nguồn gốc trên địa bàn huyện Tiền Hải. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định ông Hoàng Văn Vinh ở xã Tây Sơn, huyện Tiền Hải đang trao đổi mua bán 5 cá thể lợn chết không có kiểm dịch và không có nguồn gốc xuất xứ. Đoàn kiểm tra đã tiến hành lập

KHẮC ĐUẦN